



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๕๗

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาววรุณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ขอความร่วมมือองค์การเดินทางข้ามจังหวัด /แจ้งประโยชน์แอปฯ “หมอชนะ”	แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, mgronline, matichon, khaosod, naewna, nationtv, bangkokbiznews, siamrath, thansettakij, kaojorleuk, tna.mcot, innnews, js๑๐๐	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ระบุ ขณะนี้หลายจังหวัดได้ออกมาตรการคุมเข้มคัดกรองการเข้า-ออกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ๕ จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด เพื่อสกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก แต่เพื่อความปลอดภัยจึงขอความร่วมมือชะลอหรืองดการเดินทางในช่วงนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย แต่หากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปยังจังหวัดดังกล่าวทั้งแบบไป-กลับและค้างคืน ขอให้ใช้ความระมัดระวังและดูแลตัวเองโดยปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด เมื่อเดินทางถึงจังหวัดนั้น ๆ แล้ว ให้ติดต่อขอเอกสารรับรองก่อนเดินทางออกนอกจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมถึงผู้ประกอบการและบริษัท แล้วแต่กรณีเป็นผู้รับรอง จากนั้นเก็บหนังสือฉบับนั้นไว้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำด่านคัดกรองตรวจสอบต่อไป ส่วนผู้ที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ขณะนี้ยังไม่มีข้อกำหนดให้ทำหนังสือขออนุญาตออกนอกพื้นที่</p> <p>- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รผว.กทม. กล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อสกัดและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงประโยชน์ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ที่จะป็นข้อมูลการสอบสวนประวัติผู้ป่วยและเข้าสู่ระบบการรักษาได้รวดเร็วขึ้น ทำให้แพทย์และพยาบาลทำงานได้สะดวกและง่ายขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวก็ไม่ถือว่ามีความผิด แต่จะต้องจดจำข้อมูลการเดินทางและกิจกรรมในช่วงเวลาต่างๆ (timeline) ของตนเองให้ได้ เพื่อเป็นข้อมูลการสอบสวนโรค ทั้งนี้ การปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลเท็จ นอกจากจะทำให้คนอื่นเสี่ยงติดเชื้อแล้วก็อาจเป็นความผิดด้วย</p>	<p>ด้านบวก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางข้ามจังหวัด หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด - เชิญชวนประชาชนโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางข้ามจังหวัด พร้อมแจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ พร้อมเชิญชวนประชาชนโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๒	กทม.ลงพื้นที่ ตรวจแนะนำ ร้านอาหาร และสถาน ประกอบการ ป้องกันโควิด-๑๙	fm๙๑bkk, facebook.com/ prbangkok, twitter.com/ fm๙๑trafficpro	<p>- ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธาน ทปช.ของ ผว.กทม. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตสาทร รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบและประชาสัมพันธ์แจ้งสถานประกอบการร้านอาหารที่เปิดให้บริการในช่วงเย็น-ค่ำ รับทราบและปฏิบัติตามประกาศ กทม. (ฉบับที่ ๑๖) เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว อาทิ กำหนดเวลานั่งรับประทานในร้านอาหารทุกประเภท โดยให้บริการรับประทานที่ร้านได้ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. หลังเวลา ๒๑.๐๐ น. รับเฉพาะส่งกลับบ้านเท่านั้น และห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านเด็ดขาด รวมทั้งเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของสถานประกอบการในพื้นที่ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ กทม.กำหนดอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ดำเนินการประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ BKKCOVID-๑๙ ติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด</p> <p>- นายโกสิน เตทวงษ์ ทปช.ของ ผว.กทม. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตธนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บุคคโล และ สน.ตลาดพลู ตรวจสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร พื้นที่แขวงตลาดพลู และแขวงบุคคโล เขตธนบุรี โดยประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการในพื้นที่ที่อยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการเกิดโรคปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- นายไถภัทร ธนสมบัติกุล ผช.ป.กทม. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตวัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ และเจ้าหน้าที่ทหาร พล.ม.๒ รอ. ตรวจเยี่ยมแนะนำสถานประกอบการร้านอาหาร/เครื่องดื่มภายในคอมมูนิตี้ออลล์อาคาร The Commons ทองหล่อ, อาคาร J Avenue และโครงการ Penny's Balcony ซอยสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จำนวน ๒๐ แห่ง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามประกาศ กทม.อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามมาตรการตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร กำหนด อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด</p>
๓	ความคืบหน้า ปรับภูมิทัศน์ ถนนไกรสีห์	mgonline	<p>- นายสกลธี ภัททิยกุล รว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “สกลธี ภัททิยกุล” ระบุขณะนี้การปรับภูมิทัศน์บริเวณ ถ.ไกรสีห์ ย่านบางลำพู แล้วเสร็จเรียบร้อย โดยเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระยะที่ ๒ ต่อจาก ถ.ข้าวสาร ตามนโยบายของ</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงาม เพื่อส่งเสริมการ</p>	<p>- สำนักการโยธา สำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญให้สวยงาม กทม.จึงดำเนินการปรับปรุงทัศน ๓.โกรสีให้มีความกว้างประมาณ ๑๘ ม. ยาว ๒๐๐ ม. โดยทำพื้นถนนใหม่ทั้งหมดเป็นระดับเดียวกันด้วยหินแกรนิตพื้นไฟ ทำรางระบายน้ำสแตนเลสใหม่ทั้งหมดเพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น ติดตั้งเสาสแตนเลสแบบปรับขึ้น-ลงได้ตลอดแนวถนนทั้ง ๒ ฝั่ง เพื่อแยกพื้นที่ระหว่างคนเดินเท้าและรถยนต์ เพิ่มคอกต้นไม้ ๘ จุดเพื่อความสวยงาม นอกจากนี้ กทม.อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงถ.รามบุตรีและ ถ.ธานี เพื่อพัฒนาย่านบางลำพูให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป</p>	<p>ท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน</p>	<p>ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนโกรสีห์และการปรับปรุงจุดทำการค้าให้เป็นระเบียบ สวยงาม และมีลักษณะเป็นรูปแบบเดียวกัน รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินการในพื้นที่ใกล้เคียง</p>
๔	<p>กทม.เตรียมรพบางขุนเทียนรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙</p>	<p>แนวหน้า, ไทยโพสต์, tna.mcot, workpointtoday, ryt๙, thansettakij, pattayamail, thethaipress</p>	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวหลังการประชุมเตรียมความพร้อมซ้อมแผนรับมือการระบาดของโรคโควิด-๑๙ และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่มีความรุนแรงมากกว่าเดิม มีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและกระจายไปหลายจังหวัดในประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพฯ การซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้บุคลากรได้มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงาน เป็นการทดสอบแนวทางการปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสำนักอนามัยและสำนักงานเขตได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อรักษาป้องกันและควบคุมโรคในกรุงเทพฯ โดยเป็นการทดสอบการตอบสนองต่อสถานการณ์สมมุติ มีรูปแบบการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ (Tabletop Exercise) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานแพทย์ ซึ่งกำหนดหัวข้อการฝึกไว้ที่การตอบสนองต่อสถานการณ์ตามแผนของหน่วยงาน/จังหวัด การจัดสรรทรัพยากรในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การแบ่งมอบหน้าที่ตามความรับผิดชอบและการร้องขอการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลในสังกัด กทม.จะซักซ้อมในภาพรวมและจะดำเนินการซักซ้อมในระดับโรงพยาบาลแต่ละแห่ง หลังจากนั้นจึงจะกำหนดจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการบริหารความต่อเนื่องของสถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานแพทย์ต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ซักซ้อมแผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ กทม. - พิจารณาจัดหาสถานที่จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การซักซ้อมแผนรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ กทม. และความคืบหน้าการพิจารณาจัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>- การเตรียมจัดตั้ง รพ.สนามเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วย เบื้องต้น กทม.ได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำหรับสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยในพื้นที่ที่มีการควบคุมโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถรองรับได้ ๕๐๐-๖๐๐ เตียง รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับเพิ่มเติมอีก ๓-๔ แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยหากดำเนินการจัดตั้ง รพ.สนามได้ครบตามแผน คาดจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ ๑,๕๐๐-๑,๗๐๐ เตียง ทั้งนี้ กทม.ขอความร่วมมือผู้ป่วย หากป่วยมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่าปกปิดข้อมูล หรือปกปิดประวัติเสี่ยง เพื่อทีมแพทย์จะได้วินิจฉัยรักษาและเตรียมความพร้อมได้ทันทั่วทั้ง</p>		
๕	ขอความร่วมมือเปิดเผยโซเชียลช่วยควบคุมโรคโควิด-๑๙	mgronline, springnews, bangkokbiznews, thansettakij, newtv, innnews, brighttv	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุ ขอบขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือเปิดเผยโซเชียลเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงและทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ได้หมายความว่า การเดินทางไปในที่ผิดกฎหมาย หรือสถานที่เสี่ยงเป็นสิ่งที่ดี แต่การแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงเป็นส่วนสำคัญของการควบคุมโรค เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้ทันทั่วทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการรักษา และทำให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้ที่มารับบริการโรงพยาบาลในช่วงเวลาเดียวกันปลอดภัยไม่ติดเชื้อ ดังนั้น การแจ้งโซเชียลอันเป็นข้อมูลที่แท้จริง จะช่วยทำให้สามารถรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ได้อย่างเต็มที่</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขอความร่วมมือประชาชนแจ้งข้อมูลโซเชียลที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนเห็นความสำคัญในการแจ้งข้อมูลโซเชียลที่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ พร้อมแจ้งช่องทางการคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเองผ่านระบบ BKCCOVID-๑๙ ให้ประชาชนได้รับทราบ</p>
๖	กทม.เปิดเผยโซเชียลผู้ติดเชื้อที่สอบสวนโรคเพิ่ม ๙ ราย	กรุงเทพธุรกิจ, matichon, dailynews, naewna, khaosod, banmuang, bangkokbiznews, mgronline, siamrath,	<p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวว่า กทม.สรุปข้อมูลการพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๓ - ๙ ม.ค. ๖๔ รวม ๓๙๗ ราย จากการสอบสวนโรคเป็นคนต่างจังหวัดที่เข้ารับการรักษาใน รพ.พื้นที่กรุงเทพฯ ๑๐๑ ราย และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ๒๙๖ ราย การติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ ในประเทศ ส่วนใหญ่มาจากการมีประวัติเชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง จ.จันทบุรี สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ การไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - สรุปข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อและแจ้งโซเชียลจากการสอบสวนโรคโดยละเอียดพร้อมแจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงเข้าคัดกรองด้วยระบบ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการสอบสวนโรคผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และแจ้งช่องทางการคัดกรอง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		prachachat, thansettakij, sondhitalk, ejan, springnews, thaipbs, innnews, posttoday	สถาบันเท็ง และการตรวจเชิงรุกในตลาด Timeline แดลงไปแล้ว ๒๖๓ ราย และปัจจุบันมี Timeline ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้สอบสวนโรคเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่มอีก ๙ ราย - สำหรับการแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคล ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ทั้งนี้ เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๐ หากสงสัยหรือกังวลว่า ติดเชื้อโควิด-๑๙ สามารถประเมิน ความเสี่ยงที่ระบบ BKKCOVID-๑๙ หรือโทร.สายด่วน สำนักอนามัย ๐๒-๒๐๓-๒๓๙๓ และ ๐๒-๒๐๓-๒๓๙๖	BKKCOVID-๑๙	เบื้องต้นด้วยตนเองผ่าน ระบบ BKKCOVID-๑๙ ให้ประชาชนได้รับทราบ
๗	เตรียมก่อสร้าง ทางยกระดับ อ่อนนุช - ตลาดกระบัง	แนวหน้า, ข่าวดสด, naewna, khaosod	- นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา (สนย.) กล่าวถึงความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางยกระดับ ถ.อ่อนนุช - ถ.ลาดกระบังว่า ขณะนี้ สนย. ได้ผู้รับจ้างดำเนินงานแล้วอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารสัญญา คาดจะลงนาม สัญญาจ้างได้ภายในเดือน ม.ค.นี้ แล้วเสร็จปี ๖๖ โครงการดังกล่าวจะ ก่อสร้างเป็นทางยกระดับคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๒,๒๐๐ ม. ขนาด ๔ ช่องจราจรไป-กลับ ก่อสร้างในแนวเกาะกลาง ถ.ลาดกระบัง ระยะทาง รวม ๓.๙ กม. มีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐๐ วัน เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยแบ่งเบาการจราจรที่คับคั่งบน ถ.อ่อนนุช-ลาดกระบัง เนื่องจากมีการ ขยายตัวของชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเป็นเส้นทาง เดิมนรถบรรทุกขนส่งสินค้าทำให้ปริมาณรถมากและมีปัญหาติดขัด - กทม.มีโครงการปรับปรุงโครงข่ายถนนที่จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการ ในปี ๖๔ จำนวน ๒ เส้นทาง ได้แก่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซอยพระรามที่ ๒ ซอย ๘๒ และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของ ถ.สุทธาวาสและสะพานข้าม ถ.จรัญสนิทวงศ์ และอีก ๓ โครงการ ที่จะเปิดให้บริการภายในปี ๖๔ ได้แก่ (๑) โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถ.ศาลาธรรมสพน์จาก ถ.พุทธมณฑล สาย ๒ - คลองทวีวัฒนา (๒) โครงการต่อเชื่อม ถ.กาญจนาภิเษก - ถ.พุทธมณฑล สาย ๒ และ (๓) โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช	ด้านบวก - เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย ถนนบรรเทาปัญหาจราจร ติดขัด ด้วยโครงการก่อสร้าง ทางยกระดับถนนอ่อนนุช - ถนนลาดกระบัง และโครงการ อื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักการโยธา และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การก่อสร้างทางยกระดับถนน อ่อนนุช - ถนนลาดกระบัง และความคืบหน้าโครงการ ปรับปรุงโครงข่ายถนนในพื้นที่ กรุงเทพฯ ให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบเพื่อวาง แผนการเดินทางลดผลกระทบ ด้านการจราจร
๘	วางมาตรการ จัดเก็บขยะ ติดเชื้อช่วง	ข่าวสด, matichon, khaosod, newtv, tnthailand	- นายเกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอย ติดเชื้อจากสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการ	ด้านบวก - เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	การแพร่ระบาด โรคโควิด-๑๙		<p>จัดเก็บขยะติดเชื้อจากผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรงมากขึ้น บริษัทได้จัดทีมพนักงานและรถเก็บขนขยะติดเชื้อโควิด-๑๙ โดยเฉพาะจำนวน ๕ ชุดปฏิบัติงาน ปัจจุบันได้จัดเก็บขยะติดเชื้อโควิด-๑๙ สะสมรวมตั้งแต่เริ่มพบผู้ป่วยในกรุงเทพฯ (๒๘ ม.ค.๖๓ เป็นต้นมา) จัดเก็บรวมแล้วกว่า ๑,๖๓๐ ตัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมาตรการการจัดเก็บขยะติดเชื้อโควิด-๑๙ แยกจากขยะติดเชื้ออื่น ๆ อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถและอุปกรณ์ป้องกันน้ำยาฆ่าเชื้อทุกขั้นตอน เข้าไปจัดเก็บทันทีที่ได้รับการประสานจากสถานพยาบาลและสถานที่กักกันโรค และนำเข้าระบบเผาทำลายขยะติดเชื้อโดยทันที ภายใน ๒๔ ชม. ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เตรียมแผนรองรับโดยจัดหาชุดป้องกัน หน้ากากอนามัย ถุงมือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นวัสดุที่ต้องนำเผากำจัดไปพร้อมขยะโควิดที่จัดเก็บในแต่ละครั้ง โดยจัดหาสำรองไว้เพียงพอ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนสถานพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทมีความพร้อม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เพื่อรองรับสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น โดยติดตามประเมินสถานการณ์จาก ศบค.กทม.อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันความสามารถในการรองรับขยะติดเชื้อรองรับได้สูงสุด ๗๐ ตัน/วัน โดยปัจจุบันมีขยะติดเชื้ออื่น ๆ และขยะติดเชื้อโควิด-๑๙ นำสู่ระบบการเผาทำลายของ บริษัทฯ อยู่ที่ ๖๐ ตัน/วัน ยังเหลือกำลังการกำจัดขยะติดเชื้อได้อีก ๑๐ ตัน/วัน มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาขยะติดเชื้อโควิด-๑๙ ตกค้างอย่างแน่นอน</p>	กรุงเทพฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง	ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์